

KHỞI ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cựu thanh niên xung phong.



Đổng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình thanh niên thấp sáng đường quê tại xã Vũ Ninh (Kiến Xương).

Sáng ngày 26/2, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức khởi động tháng thanh niên năm 2023 với chủ đề "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số". Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban

Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình tới dự. 5 nhóm nhiệm vụ chính được triển khai trong tháng thanh niên năm 2023 gồm: Tuyên truyền, giáo dục về truyền thống và vai trò của tuổi trẻ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc; phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số; tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế, chăm lo, hỗ trợ thanh niên thiếu nhi; xây dựng đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, nhà tình nghĩa; 8 công trình thấp sáng đường quê; 65 đệm giường cho gia đình chính sách; 1 công trình nhà vệ sinh cho em trị giá 100 triệu đồng; 1 công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi trị giá 30 triệu đồng; các xe đạp tiếp sức đến trường trị giá

20 triệu đồng; 1 tủ sách thanh niên với pháp luật. Ngay sau chương trình, các đại biểu và đoàn thanh niên các đơn vị tham gia các hoạt động: Trồng cây tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2; khánh thành công trình thấp sáng đường quê tại xã Vũ Ninh (Kiến Xương); khánh thành công trình sân chơi cho thiếu nhi tại Trường Mầm non Phú Xuân (thành phố Thái Bình); tặng quà, khởi công xây dựng sân chơi cho thiếu nhi tại xã Vũ Vinh (Vũ Thư).

QUAN PHƯƠNG

CHUYỂN ĐỔI SỐ...

(Tiếp theo trang 1)

phát huy để trở thành nguồn lực, động lực phát triển trong kỷ nguyên số, người dân cần nhìn thấy và thụ hưởng kết quả cụ thể của CĐS. Thủ tướng yêu cầu việc xây dựng kế hoạch CĐS phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình gắn với bố trí nguồn lực phù hợp; các mục tiêu, chỉ tiêu phải định lượng được, dễ triển khai, dễ đánh giá, dễ kiểm tra, giám sát. Các bộ, ngành, địa phương bám sát thực tế, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung thể chế, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy CĐS quốc gia. Đẩy mạnh CĐS trong các lĩnh vực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và đánh giá mức độ hoàn thành ở các bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thành và triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu tại Đă án 06 và Quyết định số 422 của Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, ngành, địa phương trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, thúc đẩy hơn nữa công cuộc CĐS và thực hiện tốt Đă án 06 trong thời gian tới.

Kiến Xương Kết nạp 126 đảng viên mới

Những năm qua, Đảng bộ huyện Kiến Xương luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên vùng đồng bào có đạo, đảng viên là người trực tiếp lao động khu vực nông thôn. Từ đầu năm 2022 đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 126 đảng viên mới. Các đảng viên đã phát huy được tinh thần tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện tiếp tục rà soát, tạo nguồn và thực hiện nhiều giải pháp giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cho lực lượng đoàn viên, thanh niên, hội viên để kết nạp Đảng. Đặc biệt quan tâm nguồn lực lượng công nhân các doanh nghiệp và lực lượng đoàn viên, hội viên là người có đạo trên địa bàn huyện.

THU THỦY

PHỔ BIẾN GIAO DỤC PHÁP LUẬT. PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ. Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Niềm vui cho cán bộ y tế cơ sở



Người dân khám sức khỏe tại Trạm Y tế xã Đông Xuyên (Tiên Hải).

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011, quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Nghị định được ban hành đã mang đến niềm vui cho những người làm công tác y tế cơ sở.

Theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/2/2023, mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng và tại trạm y tế xã, phường, thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc trung ương.

Trong hơn 3 năm chống dịch Covid-19, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, nhất là y tế cơ sở đã không ngừng ngại khó khăn, vất vả làm việc với cường độ cao quên ăn, quên nghỉ cùng các cấp, ngành, địa phương, nhân dân phòng, chống dịch. Dù còn nhiều khó khăn khi dịch Covid-19 chưa kết thúc, ở một số địa phương các dịch bệnh truyền nhiễm khác vẫn có sự lưu hành và cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế còn nhiều thiếu thốn... Song việc tăng phụ cấp đã thể hiện sự quan tâm, chia sẻ kịp thời đối với cán bộ, nhân viên y tế. Đây cũng là cảm nghĩ chung của những cán bộ, nhân viên y tế cơ sở khi được nâng phụ cấp lên mức tối đa. Từ đó, họ có thêm động lực, niềm tin, tiếp tục gắn bó, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay tại cơ sở.

HOÀNG LANH

Đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đình làng Phụ Thành



Lãnh đạo huyện Tiên Hải trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đình làng Phụ Thành, xã Đông Trá.

Sáng ngày 26/2, xã Đông Trá (Tiên Hải) tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đình làng Phụ Thành (thôn Phụ Thành). Đình làng Phụ Thành được xây dựng có quy mô kiến trúc kiểu chữ Đĩnh, gồm tòa tiền tế, trung tế, hậu cung rộng 144m². Đình còn lưu giữ được phong cách kiến trúc nghệ thuật thời Nguyễn, có giá trị cao về mặt mỹ thuật, kiến trúc. Đình làng Phụ Thành còn là địa danh trong kháng chiến chống Pháp, từng là cơ sở hoạt động, là điểm tập kết của du kích tập trung lực lượng sẵn sàng chiến đấu, triển khai nhiệm vụ chống càn, diệt ác, trừ gian, trong đó du kích đã lập chiến công diệt 1 tên xã ủy của chính quyền tế ngự; bao vây, gọi hàng vệ sĩ ở bốt Định Cu, tịch thu nhiều chiến lợi phẩm. Trong kháng chiến chống Mỹ, đình làng Phụ Thành được nhà nước trưng dụng làm kho chứa lương thực, thực phẩm phục vụ kháng chiến, nhân dân đào hầm trong đình để nuôi giấu cán bộ, thương binh và huấn luyện dân quân chống chiến tranh phá hoại, huấn luyện kỹ thuật rà phá thủy lôi của sông, ngoài biển... Ngày nay, đình làng Phụ Thành là nơi sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt văn hóa, tin ngưỡng của người dân trong thôn, nơi thờ các anh hùng liệt sĩ trong làng và lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống của thôn, xã. Với giá trị về lịch sử, văn hóa, đình làng Phụ Thành đã được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh.

MANH THẮNG

Tập huấn "Phục hồi và phát triển doanh nghiệp do nữ làm chủ thông qua kỹ năng số"

Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn về khởi nghiệp và kinh doanh cho cán bộ, hội viên phụ nữ. Lớp tập huấn có sự tham gia của 58 học viên là các nữ chủ doanh nghiệp, nữ chủ hộ kinh doanh, nhóm phụ nữ khuyết tật khởi nghiệp tỉnh Thái Bình, cán bộ hội liên hiệp phụ nữ 8 huyện, thành phố có nhu cầu khởi nghiệp, kinh doanh. Với nội dung "Phục hồi và phát triển doanh nghiệp do nữ làm chủ thông qua kỹ năng số", các học viên được trang bị các kiến thức, kỹ năng về: cách thiết lập và quản lý trang Fanpage, Instagram bảo đảm uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp; sáng tạo nội dung, sử dụng những phương pháp hay, những công cụ hữu ích để bán hàng trên cơ sở tuân thủ pháp luật, giúp tăng trưởng doanh thu, phục hồi và phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế số.

PHƯƠNG CHI

Đánh giá, xác định nhu cầu của nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Làng trẻ em SOS Thái Bình vừa tổ chức hội thảo nhằm tham vấn ý kiến trong việc đánh giá, xác định nhu cầu của nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, xác định nhu cầu của nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt như vấn đề rủi ro mà trẻ có thể gặp phải tại cộng đồng; phân tích các nhu cầu cần hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em của cộng đồng; hoạt động của các đơn vị có liên quan trong việc cung cấp các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc hỗ trợ nhóm trẻ em mục tiêu. Các ý kiến tham luận tại hội thảo sẽ là căn cứ để xây dựng, đề xuất chương trình LANS trẻ em SOS Thái Bình giai đoạn 2024 - 2028 đến Làng trẻ em SOS Việt Nam và các nhà tài trợ nhằm chung tay hỗ trợ cho nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương.

ĐỖ HỒNG GIA

Gan là cơ quan chính chịu trách nhiệm chuyển hóa thuốc nên dễ bị ảnh hưởng bởi các độc tính của thuốc. Theo thống kê, có tới 750 nhóm thuốc có khả năng gây tổn thương gan. Trong đó, đặc biệt chú ý là 4 loại thuốc được thường xuyên sử dụng dưới đây. Thuốc giảm đau, hạ sốt: Thuốc giảm đau, hạ sốt như paracetamol, aspirin, ibuprofen, naproxen... là thuốc không kê đơn, người dân dễ dàng mua ở hiệu thuốc. Nếu dùng theo đúng chỉ định, các loại thuốc này khá an toàn. Tuy nhiên, do dễ mua để dùng, nhiều người nhận thức chưa đầy đủ về cách sử dụng và tác dụng phụ của thuốc nên đã lạm dụng dùng liều cao hoặc sử dụng liên tục dẫn tới tổn thương gan, viêm gan, suy gan cấp. Thuốc kháng sinh: Theo thống kê, nhiễm độc gan khi dùng kháng sinh là nguyên nhân của 25 - 45% các trường hợp tổn thương gan do thuốc. Một số kháng sinh như clindamycin, metronidazol nếu dùng quá liều hoặc kéo dài có thể gây viêm gan cấp tính; erythromycin, ciprofloxacin có thể gây viêm đường mật; amoxicillin có thể gây tăng men gan, rối loạn chức năng gan, viêm gan... Thuốc điều trị tăng huyết áp: Hiện nay, có nhiều nhóm thuốc hạ mỡ máu như: Statin, Fibrat, Niacin, Resin... Trong đó, được dùng phổ biến nhất là nhóm Statin. Nhóm thuốc Statin phân bố chủ yếu ở gan và gan cũng là cơ quan chuyển hóa, thải trừ các thuốc này. Do đó, người bệnh mỡ máu cao sử dụng Statin kéo dài gây tổn thương độc ở gan, lâu ngày gây độc cho gan, tổn thương gan và tăng men gan. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, để giảm thiểu nguy cơ tổn thương gan do thuốc, người bệnh cần tuân thủ về liều

Cẩn trọng 4 loại thuốc tây thường dùng có hại cho gan



Gan dễ bị ảnh hưởng bởi các độc tính của thuốc tây.

dùng, cách sử dụng thuốc theo đúng chỉ định. Nếu có thể xuất hiện dấu hiệu bất thường như mệt mỏi, chán ăn, mất ngủ, nước tiểu sẫm màu... cần thông báo với bác sĩ điều trị hoặc tiến hành các xét nghiệm kiểm tra chức năng gan. Đặc biệt, đặc hạn chế ảnh hưởng của thuốc có hại lên gan, người bệnh nên sử dụng kết hợp các sản phẩm thảo dược hỗ trợ giải độc gan, tăng cường chức năng gan, giảm tác hại của thuốc đến gan. Bỏ gan Tâm Bình là sản phẩm được đánh giá cao trên thị trường hiện nay. Bỏ gan Tâm Bình có những loại thảo dược thanh nhiệt, giải độc, mát gan nổi tiếng như: Actiso, Cà gai leo, Diệp hạ châu... và các tinh chất thiên nhiên được bào chế theo công nghệ hiện đại, nhập khẩu từ nước ngoài như: Chiết xuất Kế sữa, Khúng kháng...

Đặc biệt, chiết xuất Kế sữa trong Bỏ gan Tâm Bình được sản xuất từ nguồn không biến đổi gen, hàm lượng Silymarin chuẩn hóa hơn 90%, cao hơn các dạng chiết xuất thông thường nên vừa đảm bảo an toàn, vừa phát huy hiệu quả hỗ trợ bảo vệ, giải độc gan vượt trội. Chiết xuất Khúng kháng chứa các hoạt chất quý Polysaccharide, Ampelopsin giúp hạ men gan, giải độc gan, bảo vệ gan trước các chất độc hại. Khúng kháng còn làm tăng nồng độ Glutathione nội sinh - một chất chống oxy hóa, giúp khử các gốc tự do sinh ra tại gan khi lọc thải độc tố. Với thành phần độc đáo, Bỏ gan Tâm Bình vừa hỗ trợ giảm tác hại của thuốc ảnh hưởng đến gan, vừa hỗ trợ bổ gan và tăng cường chức năng gan, thanh nhiệt, giải độc gan, mát gan, bảo vệ gan, giảm triệu chứng mệt mỏi, mất ngủ, vàng da, chán ăn, mệt mỏi do chức năng gan kém. Sản phẩm là giải pháp hiệu quả cho người muốn tăng cường chức năng gan, người sử dụng thuốc có hại cho gan.

Bỏ gan Tâm Bình đang có chương trình ưu đãi MUA 6 TẶNG 1 đối với khách hàng mua online. Thông tin chương trình vui lòng liên hệ hotline 0343.44.66.99, website: bogantambinh.vn.